

THE ROMAN CATHOLIC
ARCHDIOCESE OF ATLANTA



OFFICE OF CATHOLIC SCHOOLS

May 7, 2021

Kính gửi Quý Phụ huynh Trường Công giáo,

Một trong những điểm nổi bật của nền giáo dục Công giáo là những cộng đồng nhỏ được tạo nên trong khuôn viên của các trường học. Dựa trên ý tưởng tự do và tình yêu trong Phúc Âm, cùng với sự cộng tác của phụ huynh học sinh, các trường học của chúng ta làm việc cùng nhau để xây dựng ý thức cộng đồng sâu sắc trong các em học sinh. Chúng ta bồi dưỡng ý thức này với niềm tin rằng sự giáo dục trong một cộng đồng học sinh năng động và đoàn kết là yếu tố cơ bản để chuẩn bị cho các em học sinh có được sự thành công trong cuộc sống, trở nên những thành viên hữu ích cho xã hội, để các em gây dựng một thế giới đức tin sống động và tích cực.

Đáng buồn thay, một trong những hậu quả của đại dịch là sự ảnh hưởng của nó tới nỗ lực xây dựng cộng đồng. Việc một số các em học trực tuyến và số còn lại học trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng xây dựng một cộng đồng học sinh vững chắc, giảm thiểu lợi ích các em có được từ cộng đồng này. Vì lợi ích về học vấn, tâm lý, quan hệ xã hội, và tinh thần mà việc học trực tiếp đem lại cho các em học sinh, chúng tôi dự tính sẽ mở cửa trường chào đón tất cả các em trở lại học trực tiếp vào năm học 2021-2022.

Những quý vị phụ huynh có nhu cầu cho con quý vị học trực tuyến có thể nộp đơn yêu cầu nhà trường xét duyệt, kèm theo giấy chứng nhận của bác sĩ xác nhận việc học trực tiếp ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của những em học sinh này. Nhà trường sẽ xem xét đơn xin của quý vị, và sẽ họp riêng với quý vị để trao đổi về vấn đề này trước ngày khai giảng năm học 2021-2022. Quyết định này áp dụng cho tất cả các em học sinh, bao gồm các em mới nhập học hay đang học. Các em học sinh được miễn học trực tiếp vì lý do sức khỏe sẽ không được phép tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc gia nhập các đội thể thao của trường, bao gồm các trường trung học và các đội thể thao trung chuyển của tổng giáo phận.

Các trường học thuộc tổng giáo phận sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu COVID-19 trong những tháng tiếp theo. Chúng tôi sẽ luôn thận trọng duy trì những biện pháp phòng bệnh đã được sử dụng rất thành công để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người. Với sự trợ giúp của Hồng ân Thiên Chúa cùng với sự hỗ trợ không ngừng của quý vị phụ huynh, các trường Công giáo của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những thử thách trong tương lai. Chúng tôi sẽ áp dụng những đặc điểm của trường Công giáo: sự hiểu biết hợp lý, sự sáng tạo, và sự nhạy bén trong học vấn, để phục vụ cho cộng đồng giáo dục của chúng ta.

Xin quý vị hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nhân viên của trường học Công Giáo của chúng ta.

Trân trọng kính chào trong Chúa Kitô,

Hal Plummer
Tổng Giám đốc Trường học